

TỈNH ỦY TUYỀN QUANG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*

Số 1591-CV/TU

Tuyên Quang, ngày 31 tháng 7 năm 2017

Về việc tiếp tục thực hiện

Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011

của Bộ Chính trị

SỞ TƯ PHÁP T. TUYỀN QUANG

Ngày 09-08-2017

CÔNG VĂN ĐẾN số:

- Kính gửi:** - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn
- Các huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ
- Các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và
các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về *phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn, cấp ủy đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị; trong chỉ đạo và thực hiện có nhiều sáng tạo, công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng. Năm 2013 tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; hàng năm duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và mở các lớp xóa mù chữ cho người lớn; công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp và đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề được quan tâm.*

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị còn có hạn chế: Duy trì kết quả phổ cập giáo dục các cấp học ở một số xã chưa vững chắc; công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở còn hạn chế, tỷ lệ học sinh học nghề sau tốt nghiệp trung học cơ sở thấp.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về *phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn*, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu:

1- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về *phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn*, Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 09/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và các chủ trương, chính sách

của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo. Đưa các chỉ tiêu về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ vào kế hoạch thực hiện của các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là chỉ tiêu đánh giá và phân loại đối với tập thể và cá nhân hằng năm.

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Mỗi tổ chức, cá nhân có hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia vào thực hiện nhiệm vụ này.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, có những giải pháp sáng tạo, phù hợp huy động nguồn lực trong nhân dân, các tổ chức và cá nhân tham gia chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, ưu tiên cho công tác phổ cập giáo dục.

2- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về *phổ cập, xóa mù chữ*. Duy trì, nâng cao năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp. Tăng cường việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp.

Triển khai các giải pháp tích cực duy trì vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Tăng cường, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục; tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Tân Trào. Đầu tư ngân sách xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, thiết bị dạy học cho các trường theo hướng chuẩn hóa và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; có giải pháp phù hợp, cụ thể để thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực trong nhân dân.

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý, nâng cao nền nếp, trật tự, kỷ cương trong nhà trường. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch, có giải pháp cụ thể thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp trong các trường trung học. củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ sở dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh và trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường, thị trấn. Phối hợp chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo để giải quyết việc làm cho học sinh sau học nghề. Làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về *chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp* và chính sách miễn học phí cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ).

3- Các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 10 - CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và những địa phương, đơn vị thực hiện tốt.

4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên
- Ban Bí thư TW Đảng (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy
- Đ/c Chánh, Phó VPTU
- Chuyên viên VPTU
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Hồng Thắng